

Oasis Loft Sukhumvit 64 “Modern Loft Townhome”



Oasis Loft Sukhumvit 64 โครงการที่ตอบสนองสังคมแห่งการทำงานและการใช้ชีวิตของคนเมือง ด้วยรูปแบบ **Town Home** สดหรู ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และความทันสมัย ที่คุณสามารถสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งการทำงานควบคู่ไปกับการพักผ่อนได้อย่างลงตัว



โครงการจัดสรรขนาดพิเศษ **Oasis Loft Sukhumvit 64** ที่มาพร้อมอาคาร 4.5 ชั้น แบ่งออกเป็น 14 อาคาร ที่มีโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ ที่เปิดโล่ง โปร่งสบาย เน้นความเรียบง่าย มีเสน่ห์ในแบบตะวันตก แบ่งแยกพื้นที่ภายในเป็นสำนักงาน ตกแต่งด้วยแนวคิดสำนักงานจากบริษัทชั้นนำอย่าง Apple Inc., และ Google Inc. เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถรองรับการทำงานที่เพียบพร้อม เปิดมิติใหม่ของ โฮมออฟฟิส ซึ่งมาพร้อมพื้นที่ส่วนตัวในแบบบ้าน เน้นความเป็นทรอปิคอลสไตล์ ที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติ โดยการเลือกวัสดุตลอดจนโทนสีที่แสดงถึงความอบอุ่น เต็มเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนให้เป็นช่วงเวลาของความสุขอย่างแท้จริง

THE CONCEPT มอบสิ่งที่ดีที่สุด

“ผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุด ย่อมเป็นที่ต้องการเสมอ” นี่คือการแรงบันดาลใจที่ต้องการให้ชีวิตของคนเมืองเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้โฮมออฟฟิสของคุณคือที่สุดอย่างแท้จริง

LOCATION ไม่พลาดทุกการเดินทาง

ให้คุณจัดสรรเวลาการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เพียง 2 นาทีจากจุดขึ้นลงทางด่วนสุขุมวิท 62 หรือรวดเร็วด้วยบริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ปุณณวิถี พร้อมรถรับ-ส่งจากโครงการถึงสถานี

SATISFACTION ออกแบบชีวิตที่อิสระ

เต็มทีไปกับทุกการทำงาน สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตและเต็มอ้อมกับการพักผ่อนที่คุณเลือกเอง

PRIVATE ทุกการพักผ่อนคือเรื่องง่าย

หลีกเลี่ยงกับความเหนื่อยล้าจากการทำงาน มาอยู่ที่พักผ่อนส่วนตัวในเวลาเพียงไม่กี่นาที เต็มเต็มเวลาของการพักผ่อนไปกับบรรยากาศสบายๆ ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณ

PRICE คัดค้านทุกการลงทุน

ตอบทุกโจทย์ของชีวิต ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของ

รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้ง: ซอยสุขุมวิท 64 (2 นาที จากจุดขึ้นลงทางด่วนสุขุมวิท 62)

พื้นที่โครงการ: 1 ไร่ 6 ตารางวา

ประเภทโครงการ: ทาวน์โฮมและโฮมออฟิศ

ขนาดอาคาร: 4.5 ชั้น (รวมชั้นจอดรถ)

จำนวนอาคาร: 14 หลัง

รูปแบบอาคาร: โมเดิร์นลอฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก: ถนนภายในโครงการกว้าง 9 เมตร / รถรับส่งภายในโครงการถึงสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี
ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

แหล่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: แมกซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต / ปิয়ারมย์ สपोर्टคลับ / โรงเรียนนานาชาติ
แองโกล สิงคโปร์ (ในระยะเดินถึง)

ราคาเริ่มต้น: ราคาเริ่มต้นที่ 11.3 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081 617 0558, 089 130 9010 หรือที่ www.oasisloft.com